

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

vào nội dung dự thảo các báo cáo, trong đó tập trung vào các vấn đề: thống nhất số liệu trong dự thảo các báo cáo, việc thực hiện dự toán ngân sách, phương án phân bổ vốn, ưu tiên thanh toán vốn cho những công trình đã hoàn thành khối lượng và bố trí vốn cho những công trình, dự án triển khai đúng tiến độ, hạn chế khởi công mới các công trình, phương án giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, việc hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đối với quy hoạch chung thành phố Thái Bình, các đại biểu góp ý về không gian phát triển đô thị, quy hoạch mạng lưới giao thông, hệ thống thoát nước, phát triển dịch vụ - công nghiệp của thành phố. Các đại biểu cũng thống nhất với chủ trương đề án bảo đảm an sinh; kinh phí, cơ chế bồi thường, hỗ trợ khác khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng bãi ổn định đê biển số 8 từ km26+700 đến km31+700 huyện Thái Thụy kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp - dịch vụ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng thời giải trình, làm rõ

một số nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo các báo cáo, đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa lại số liệu báo đảm thống nhất, hoàn chỉnh báo cáo trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là việc thanh toán nợ xây dựng cơ bản của các địa phương. Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải bảo đảm tiêu chí thành toán nợ đọng xây dựng nông thôn mới và đạt tỷ lệ hộ dân đầu nối sử dụng nước sạch; những xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải có phương án thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; quá trình kiểm tra phải cụ thể, chặt chẽ, bảo đảm ổn định tình hình an ninh nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018, đồng chí yêu cầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thống nhất số liệu trong báo cáo; cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương hợp lý, ưu tiên nguồn trả nợ xây dựng cơ bản, vốn cho các dự án đã hoàn thành, các dự án chuyển tiếp, chưa bố trí vốn ngân sách địa phương cho những dự án khởi công mới; cân đối nguồn đầu tư mới với duy tu, sửa chữa các công trình, bảo đảm hợp lý, phù hợp. Về cơ chế hỗ trợ xi măng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh để quyết định.

Về quy hoạch chung thành phố Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với báo cáo của đơn vị tư vấn và thành phố Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, bổ sung vào quy hoạch, trong đó chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp, nhất là về phương án quy hoạch giao thông, phát triển công nghiệp, dịch vụ. Đơn vị tư vấn giúp tỉnh, thành phố xây dựng quy hoạch chung thành phố Thái Bình bảo đảm kế thừa những gì sẵn có, mở rộng đô thị để có quy hoạch hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai. Sau khi hoàn chỉnh quy hoạch, thành phố Thái Bình báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố, tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, Bộ Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt. Nếu quy hoạch được

phê duyệt, cần phân kỳ rõ nguồn lực và phân kỳ đầu tư thực hiện, xác định những hạng mục nào làm trước, hạng mục nào làm sau phù hợp từng giai đoạn.

Cho ý kiến về chủ trương đề án bảo đảm an sinh; kinh phí, cơ chế bồi thường, hỗ trợ khác khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng bãi ổn định đê biển số 8 từ km26+700 đến km31+700 huyện Thái Thụy kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp - dịch vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cần phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc lấn biển nhằm có thêm quỹ đất phát triển kinh tế - xã hội, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Về giải phóng mặt bằng phải có cơ chế hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; đến bù và hỗ trợ trong phạm vi của dự án. Mức hỗ trợ cụ thể do UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị với những kiến nghị của địa phương không nằm trong vùng dự án, UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến báo cáo quyết toán ngân sách đảng năm 2016, dự toán ngân sách đảng năm 2018; điều chỉnh chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

dợt mưa, lũ vừa qua và động viên bà con chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng phó với biến đổi khí hậu; ngành điện chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống cấp điện; một số tuyến đường trục xã, liên xã xuống cấp gây khó khăn việc đi lại, sản xuất và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao

thông, đề nghị Nhà nước sớm bố trí nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp. Ngoài ra, đại biểu cử tri phản ánh tình trạng xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý rác thải nông thôn còn nhiều khó khăn, gây bức xúc trong nhân dân. Tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch chưa cao ảnh hưởng đến công

tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và quá trình phân đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới và việc hỗ trợ người dân đầu nối, sử dụng nước sạch; các ngành chức năng cần sớm giải quyết dứt điểm những bất cập và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân... về nông nghiệp, nông thôn; vệ sinh môi trường; quản lý thuốc bảo vệ thực vật; chế độ, chính sách cho người nhiễm chất độc da cam/Đioxin,

cựu thanh niên xung phong, giáo viên mầm non... Đặc biệt là việc cấp hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới và việc triển khai cấp nước sạch cho nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đề nghị cơ quan chức năng của ba huyện sớm xem xét giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền đồng thời ghi nhận, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỔNG NĂM
Tiết kiệm năng lượng
trong sản xuất, kinh doanh

Trước tình hình sản xuất, kinh doanh ngày càng khó khăn, giá nguyên vật liệu ngày càng tăng cao trong khi giá sản phẩm bán ra không tăng, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Đổng Năm (xã Đổng Động, huyện Đông Hưng) đã tìm nhiều giải pháp để duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, trong đó giải pháp về tiết kiệm năng lượng đã đem lại hiệu quả.



Công đoạn tạo hình tiêu tốn nhiều điện năng nhất.

Ông Trần Công Giang, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Nghề sản xuất gạch phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, nếu trời mưa ẩm nhiều sẽ gây khó khăn cho công đoạn sản xuất. Chính vì thế ở thời điểm hiện tại Công ty đã phải dùng một dây chuyền sản xuất bởi thời tiết mưa nhiều khiến nguyên liệu bị ướt trong nhiều tháng qua. Hơn nữa trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm gạch ở các tỉnh khác tràn về nên việc cạnh tranh hết sức khốc liệt. Bình quân mỗi năm Công ty sản xuất ở ngưỡng 40 triệu sản phẩm nhưng không phải năm nào cũng có nhiều khách hàng. Điển hình như cuối năm 2015 đến hết năm 2016 thị trường hàng hóa khan hiếm, giá sản phẩm tăng cao, năm 2016 Công ty sản xuất trên 40 triệu sản phẩm nhưng bước vào năm 2017 mức độ xây dựng ít hơn kéo theo sức tiêu thụ sản phẩm chững lại, giá xuống thấp. Tính đến hết tháng 10/2017, Công ty mới sản xuất được 34 triệu sản phẩm, doanh thu đạt khoảng 18 tỷ đồng. Để sản xuất ra được viên gạch phải tốn rất nhiều nhiên liệu nên Công ty đã chọn loại than nhiệt thấp trộn với đất để vừa đỡ tốn nguyên liệu đất vừa đỡ đốt, chi phí ít hơn nhưng vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, Công ty chọn

loại than chất lượng, có nhiệt cao dùng để đốt trên lò, đồng thời dùng hệ thống quạt trên lò, chạy nửa công suất quạt và lắp các biển tản để tiết kiệm điện. Đặc biệt, năm 2016 Công ty đã nghiên cứu chế tạo hệ thống tra than tự động trên lò tự đó lượng than đã đều hơn, giảm được lượng tiêu than đáng kể so với trước đây. Làm theo hình thức

này, bình quân mỗi tháng Công ty tiêu thụ 180 tấn than với chi phí trên 700 triệu đồng và khoảng trên 100 triệu đồng tiền điện.

Theo ông Giang, với chi phí ngày càng tăng như hiện nay, Công ty phải tính bằng mọi cách để tiết kiệm tuyệt đối, kể cả từ những phế liệu đất xỉ cháy không hết cũng phải tận dụng lại để

đưa ra sản phẩm. Mặc dù hiện tại Công ty dừng hoạt động một dây chuyền nhưng lại đẩy mạnh công suất của dây chuyền còn lại cao hơn từ 1,6 triệu sản phẩm/tháng lên hơn 2 triệu sản phẩm/tháng. Vì thế sản lượng không bị giảm nhiều nhưng lại giảm được đáng kể lượng than đốt trên lò, tiết kiệm được nguồn nhiên liệu. Trong quá trình sản xuất, xác định công đoạn tạo hình tốn điện nhất nên để giảm thiểu điện năng ở khâu này, trước khi đóng máy phải yêu cầu tập trung đầy đủ nhân lực, phương tiện làm ngay, không để thời gian máy chạy dư thừa. Ngoài ra, công đoạn sấy gạch cũng được tận dụng lấy nhiệt từ lò nung bằng hệ thống dẫn nhiệt, vừa tiết kiệm năng lượng vừa bảo đảm độ an toàn cho công nhân khi đưa gạch ra khỏi lò nung. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên cải tạo thay thế trên 6.000m² mái nhà xưởng bằng tấm lợp nhựa trắng để lấy ánh nắng tự nhiên phơi khô sản phẩm, áp dụng chế độ chạy máy trong giờ thấp điểm ở khâu tạo hình từ 6 giờ sáng đến 9 giờ 30 phút, giảm từ 1 giờ đến 5 giờ để tiết kiệm điện.

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Đổng Năm là đơn vị có thương hiệu mạnh trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng từ khi còn là doanh nghiệp nhà nước đến khi cổ phần hóa. Do đó, chất lượng và giá thành sản phẩm luôn thuộc dạng cao trong khu vực. Hiện tại, sản phẩm gạch Đổng Năm tiêu thụ rộng khắp ở trong và ngoài huyện, được khách hàng đánh giá cao. Để phục vụ nhanh, tốt nhất cho người tiêu dùng, ngoài việc hợp đồng với các chủ xe ô tô phục vụ khách hàng nhiệt tình chu đáo, Công ty còn bố trí bộ phận kế toán, thủ quỹ làm hóa đơn nhanh chóng thuận tiện ngay tại kho cho bộ phận lái xe. Với những giải pháp trên, Công ty không chỉ duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định mà còn tạo việc làm cho 165 lao động với thu nhập bình quân đạt gần 5 triệu đồng/người/tháng.

THU THỦY

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ vào Điều 9 và Điều 42; Điều 44; Điều 66; Điều 67 của Luật Phá sản năm 2014;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Địa chỉ: Số 198, Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người đại diện theo ủy quyền: ông Phạm Bá Tuyến - Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình. Người được ủy quyền lại: Ông Đỗ Duy Hùng - Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

Sau khi xem xét các giấy tờ tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản. Xét thấy có căn cứ chứng minh Công ty Cổ phần Hồng Phú. Trụ sở thôn Hà Nguyễn, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình mất khả năng thanh toán.

QUYẾT ĐỊNH:

- Mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Hồng Phú.
- Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản: Ông Trần Huy Hoàng.
- Thủ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản số 01/2017/TLST-PS ngày 21 tháng 7 năm 2017.
- Người làm đơn yêu cầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Địa chỉ: Số 198, Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người đại diện theo ủy quyền: ông Phạm Bá Tuyến - Giám đốc Ngân

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình. Người được ủy quyền lại: Ông Đỗ Duy Hùng - Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

5. Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán: Công ty Cổ phần Hồng Phú. Địa chỉ: thôn Hà Nguyễn, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

6. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho quản lý viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Giấy đòi nợ ghi rõ tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có). Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó. Hết thời hạn trên các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ cho Quản lý viên thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ. Thời hạn đăng quyết định mở thủ tục phá sản trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân và 2 số báo địa phương liên tiếp nơi Công ty Cổ phần Hồng Phú mất khả năng thanh toán có từ số chính là 60 (sáu mươi) ngày trong thời hạn trên thì chủ nợ, những người mắc nợ và những người liên quan có quyền gửi ý kiến hoặc văn bản cho tòa án.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có quyền kháng nghị quyết định mở thủ tục phá sản này theo quy định của Luật Phá sản năm 2014.

7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN SINH...

(Tiếp theo trang 1)

đến Thái Bình để hợp tác đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Công ty cam kết thực hiện dự án xây dựng nhà máy đốt rác phát điện tại thành phố Thái Bình theo đúng trình tự, quy định của pháp luật Việt Nam. Đại diện Công ty sẽ làm việc cụ thể với các ngành chức năng của Thái Bình để sớm hoàn thành dự án xây dựng nhà máy đốt rác phát điện kiểu mẫu về đầy chuyên công nghệ tiên tiến, hiện đại. Ngoài ra, Công ty mong muốn được đầu tư vào một số lĩnh vực khác ở Thái Bình; công đồng tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ về mặt pháp lý, thực hiện các thủ tục trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chào mừng, ủng hộ Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Feida đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Thái Bình. Đối với dự án nhà máy đốt rác phát điện tại thành phố Thái Bình, Công ty phối hợp với Công ty Môi trường xanh Thái Bình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, báo cáo UBND tỉnh và các ngành liên quan, thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện. Tỉnh Thái Bình rất ủng hộ, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật để hai doanh nghiệp liên doanh thực hiện dự án. Trong quá trình đầu tư, Công ty có thể tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực đầu tư khác tại Thái Bình. Về phía tỉnh sẽ cử đoàn công tác sang thăm, tìm hiểu thực tế hoạt động tại doanh nghiệp, đẩy chuyên công nghệ xử lý khí thải, rác thải về báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chỉ đạo triển khai các công việc tiếp theo.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN...

(Tiếp theo trang 1)

cần thiết, tuy nhiên cần phải tính toán kỹ để bảo đảm tính khả thi cao nhất; đối tượng kê khai tài sản và bằng kê khai tài sản phải quy định cụ thể.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã phát biểu tiếp thu, báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Buổi chiều, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự điều hành Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tống Thị Phong, Phó Chủ tịch Quốc hội Ưông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Luật Thủy sản (sửa đổi).

NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI...

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi làm việc, đại diện liên danh các nhà đầu tư đã giới thiệu thông tin cơ bản về doanh nghiệp đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan tới dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh cố gắng, nỗ lực của Công ty Cổ phần Môi trường xanh Thái Bình thời gian qua trong việc tìm kiếm đối tác liên kết, hợp tác đầu tư đồng thời khẳng định công tác xử lý rác thải luôn là vấn đề được tỉnh quan tâm cả trong trước mắt cũng như lâu dài. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh sự liên danh hợp tác đầu tư của các đơn vị đã đúng với chủ trương xã hội hóa của tỉnh trong xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Do đó, tỉnh sẽ ủng hộ cao sự liên danh, liên kết hợp tác của hai bên trong dự án này và sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục hành chính để triển khai xây dựng dự án trong thời gian sớm nhất.

Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy, hoàn thiện và đưa vào hoạt động trước tháng 6/2019.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
TẠI CHI NHÁNH MỚI MỚI CHI NHÁNH THANH HÓA

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển dụng nhân sự tại Thanh Hóa chi tiết như sau:

I. CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

TT	Chức danh cần tuyển	Chỉ tiêu
1	Phòng Kinh doanh	
	Lãnh đạo phòng Kinh doanh	01
	Chuyên viên/Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp	01
2	Phòng Hỗ trợ Kinh doanh	
	Lãnh đạo phòng Hỗ trợ Kinh doanh	01
	Chuyên viên/Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh	01
3	Phòng Kế toán Ngân quỹ	
	Lãnh đạo phòng Kế toán Ngân quỹ	01
	Kiểm soát viên Kế toán Nội bộ	01
	Kiểm soát viên Ngân quỹ	01
	Thủ quỹ	01
4	Phòng Dịch vụ Khách hàng	
	Lãnh đạo phòng Dịch vụ Khách hàng	01
	Kiểm soát viên Giao dịch	01
5	Phòng Hành chính Tổ chức	
	Tổ trưởng Hành chính Tổ chức	01
	Nhân viên Hành chính	01
	Nhân viên Điện toán	01

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU:
Ứng viên vui lòng xem tại website: <https://scb.com.vn/tuyen-dung/> để biết thêm thông tin chi tiết về mô tả công việc và yêu cầu công việc cho tất cả các vị trí đang cần tuyển.

III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:

- Thời hạn: Đến 09/11/2017**
- Hình thức nộp hồ sơ: Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn ứng tuyển trực tuyến download tại website: <https://scb.com.vn/tuyen-dung/> và gửi về email tuyendung@scb.com.vn với tiêu đề Thanh Hóa - Vị trí ứng tuyển - Họ và tên.